

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp trực tuyến đầu năm về tình hình trước, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số nội dung có liên quan vào ngày 07/02/2022

Chiều ngày 07/02/2022, đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND các xã để nghe báo cáo tình hình trước, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và một số nội dung có liên quan. Tham dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Trung tâm Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính-Kế hoạch, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Nông nghiệp&PTNT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, BQL Dự án-Quỹ đất-Đô thị, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện, Trường THPT Tây Giang, THPT Võ Chí Công; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã; Đoàn trưởng các Đoàn Biên phòng: Anông, Axan, Gari.

Sau khi nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo tình hình trước, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang; Trung tâm Y tế huyện báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh, điều trị bệnh nhân COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tình hình thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong mùa Xuân và một số nội dung có liên quan; ý kiến, kiến nghị của các đồng chí tham dự họp; đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau:

I. Đánh giá chung

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 21/12/2021 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức đón Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm.

Ngày 11/01/2022, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các văn bản chỉ đạo liên quan khác triển khai các hoạt động

phục vụ Nhân dân đón Tết. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của BTV Huyện uỷ, Thường trực HĐND&UBND huyện, Nhân dân huyện nhà đã đón Tết trong không khí vui tươi, ấm no, hạnh phúc và mang đậm bản sắc văn hoá Cotu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới ổn định, không có tệ nạn cờ bạc và tai nạn giao thông xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ghi nhận, biểu dương các Cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, kịp thời không chế không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều nhiệm vụ chưa triển khai, chưa hoàn thành trong tháng 1 và quý I/2022; một số tập thể, cá nhân còn chủ quan, lơ là và thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quản lý đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 tại một số nơi còn thiếu chặt chẽ, tiêm chưa đủ liều, tỷ lệ tiêm bao phủ chưa cao...

II. Trong quý I/2022, yêu cầu các Cơ quan, Ban, ngành và các địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện đã ban hành; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra. Tăng cường công tác tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua biên giới nhằm ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập, lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng; xử lý nghiêm, công khai trên các phương tiện, thông tin đại chúng đối với các trường hợp vi phạm.

UBND các xã chỉ đạo các ngành liên quan của xã phối hợp với Trạm Y tế rà soát, lập danh sách các đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19; đồng thời, tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc tiêm chủng để tất cả các đối tượng đồng thuận tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng liều.

Đề nghị UBND các xã tăng cường vận động Nhân dân, các mạnh thường quân hỗ trợ nhân lực, vật lực cho 02 Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 của huyện Tây Giang (Trung tâm dạy nghề cũ, Trường tiểu học Gari). Vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các thôn, hộ gia đình bị cách ly do dịch COVID-19.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh, của Huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện với các giải pháp và kế hoạch cụ thể, đảm

bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022; tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Huyện ủy và kỳ họp của HĐND huyện khóa XII.

3. Các cơ quan, Ban, ngành, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 về Ban hành Chương trình công tác của UBND huyện Tây Giang năm 2022; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 24/01/2022 về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và Công văn số 38/UBND-TH ngày 17/01/2022 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 và Quý I năm 2022; xây dựng Kế hoạch chi tiết, tập trung triển khai thực hiện với các biện pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND huyện. Triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về quy định, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 chi tiết đến từng xã, thôn.

4. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ thực hiện hàng tháng các nhiệm vụ công tác năm 2022 của các cơ quan, đơn vị liên quan theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND huyện.

5. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách; tăng cường ổn định đời sống Nhân dân sau tết; không để nhân dân bị thiếu đói trong thời điểm giáp hạt.

6. Tập trung thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách nhà nước. Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, chú trọng tiến độ giải ngân đầu tư công gắn với đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu. Các chủ đầu tư khẩn trương triển khai công tác đầu tư công năm 2022, tập trung hoàn thành các công trình chuyển tiếp và quyết toán các công trình hoàn thành theo quy định.

Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện báo cáo tình hình chuẩn bị đầu tư, nhất là các công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và các công trình khắc phục thiên tai để UBND huyện theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

7. Các Phòng: Văn hóa và Thông tin, Nội vụ huyện khẩn trương tham mưu UBND huyện Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính đã được UBND huyện chỉ đạo tại Công văn số 41/UBND-TH ngày 18/01/2022.

8. Các chủ thể quản lý rừng: Tăng cường quản lý, tuần tra, bảo vệ và phát triển rừng; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn huyện.

9. Tăng cường hướng dẫn Nhân dân tập trung gieo trồng và chăm sóc cây hằng năm vụ Đông Xuân 2021-2022. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, các hộ chăn nuôi tích cực tái đàn, tăng đàn, tập trung tu sửa, cải tạo ao đìa để chuẩn bị vụ thả giống năm 2022.

10. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với UBND xã Axan chuẩn bị tốt các điều kiện liên quan tổ chức thành công Lễ hội Khai năm Tạ ơn rừng huyện Tây Giang năm 2022.

11. Trên cơ sở danh sách công dân nhập ngũ năm 2022, đề nghị UBND các xã quản lý chặt chẽ các công dân nhập ngũ năm 2022 tại địa phương nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng được giao.

Cơ quan Quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2022 theo kế hoạch, phù hợp với tình hình hiện nay.

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường THPT: Tây Giang, Võ Chí Công tăng cường tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh học sinh hạn chế đón học sinh bán trú về nhà trong dịp cuối tuần để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Nhà trường.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 07/02/2022. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Ban TT. UBMTTQVN huyện;
- Các Ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, UBND các xã;
- C, PCVP;
- Lưu: VT, TH^{HP}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG